

รวมเมื่อให้ทุกสาขาวิชาเร่งติดตามผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษให้ดำเนินการจัดส่งผลการเรียนให้เป็นปัจจุบันตาม
ปฏิทินการศึกษาที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ รับทราบ ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกสาขาวิชาเร่งติดตามผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษให้
ดำเนินการจัดส่งผลการเรียนให้เป็นปัจจุบันตามปฏิทินการศึกษาที่กำหนดไว้

วาระที่ 4.4 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่งานวัดผล เสนอที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้สถานที่จัด
การศึกษาวិชาลัยชุมชนพังงาเปิดรับสมัครจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การจัดการทั่วไป
การปกครองท้องถิ่น และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่าเปิดรับสมัครจำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
การศึกษาปฐมวัย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานที่จัดการศึกษากระบี่เปิดรับสมัครจำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
เทคโนโลยีการเกษตร และการศึกษาปฐมวัย สถานที่จัดการศึกษาเทศบาลตำบลท้ายเหมืองเปิดรับสมัครจำนวน 1
สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย โดยการเปิดรับสมัครแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงแรกตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ -
30 เมษายน 2560 และช่วงที่สองจะพิจารณาจากผลการรับสมัครในช่วงแรกแล้วจึงขยายเวลารับสมัครในช่วงเวลา
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประธานมอบหมายให้ นายกฤษฎา หนูประเสริฐ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ดำเนินการจัดทำหนังสือหรือไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ระยะเวลาการใช้ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ชี้แจงตามหนังสือ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในข้อที่ 2 ได้ระบุว่า การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้น
ตัวบ่งชี้บางตัว ซึ่งวิทยาลัยอาจเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นต้องระบุให้ชัดเจนและต้อง
ประเมินในปีงบประมาณต่อเนื่อง โดยใช้พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้เน้นย้ำให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้ข้อมูลที่ตรงกัน

วาระที่ 5.2 เรื่อง แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิญา ภูทับทิม เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านระบบบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดสรร
โครงการการบริหารความเสี่ยงอยู่ในประเภทงบดำเนินงาน ขณะเดียวกันงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการ
ในรูปแบบของงานวิจัยแบบประเมินโครงการ ซึ่งสามารถของงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
งานวิจัยและพัฒนาได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับงบประมาณประเภทใด